

HƯỚNG DẪN**về công tác nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân các huyện, thành phố
và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ Hướng dẫn số 38- HD/BTCTW ngày 31 tháng 01 năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân các huyện, thành phố (*sau đây gọi chung là cấp huyện*) và các xã, phường, thị trấn (*sau đây gọi chung là cấp xã*) nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

1. Lãnh đạo thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và cấp ủy các xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân. Thành phần ban chỉ đạo gồm ban thường vụ cấp ủy (hoặc thường trực cấp ủy đối với nơi không có ban thường vụ), lãnh đạo hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, uỷ ban mặt trận tổ quốc và một số cơ quan liên quan. Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí bí thư cấp ủy.

2. Về tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã**2.1. Tiêu chuẩn chung**

Người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; cụ thể là: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống

tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải đủ tuổi công tác đến hết nhiệm kỳ (nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây).

Không giới thiệu và đưa vào danh sách bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nội bộ; những người vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị (khoá X) hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận.

Đối với chức danh lãnh đạo chính quyền, ngoài các tiêu chuẩn trên, cần nhấn mạnh thêm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ; khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp, nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ; phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tâm với việc giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân.

2.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Về trình độ, chức vụ:

+ Cấp huyện:

Có trình độ đại học trở lên; có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến phân công.

Cán bộ ứng cử phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện phải là huyện ủy viên (trong 02 đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện có 01 đồng chí là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện), giữ chức trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử trưởng ban của hội đồng nhân dân cấp huyện nói chung phải giữ chức phó trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử phó trưởng ban của hội đồng nhân dân cấp huyện nói chung phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 năm trở lên.

Đối với các đồng chí dự kiến bố trí làm trưởng các ban của hội đồng nhân dân cấp huyện kiêm nhiệm cần có năng lực, trình độ, sức khỏe và thời gian để đáp ứng yêu cầu công việc.

+ Cấp xã: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã phải là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã (những nơi điều kiện thì giới thiệu đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã). Quan tâm lựa chọn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và có khả năng phát triển.

- Về độ tuổi:

Ngoài tiêu chuẩn chung về độ tuổi nêu trên, người lần đầu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ hội đồng nhân dân trở lên hoặc ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ. Nếu tái cử thì thực hiện theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (nam sinh từ tháng 9/1958, nữ sinh từ tháng 9/1963 trở lại đây).

- Về sức khỏe: Được trung tâm y tế hoặc bệnh viện từ tuyến huyện trở lên chứng nhận đủ sức khỏe.

2.3. Về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện theo Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Về điều kiện và cơ cấu chức danh lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã

Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020). Nếu đã đúng với Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt thì không phải báo cáo lại; trường hợp cần thiết phải thay đổi thì báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo việc bố trí nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp về các đơn vị bầu cử đảm bảo sự hài hòa, tương quan chung trong việc bố trí nhân sự ứng cử tại các đơn vị bầu cử ở địa phương.

Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch cán bộ; cấp ủy cấp dưới phải báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử để hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã bầu giữ các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp.

4. Về yêu cầu phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

- Đối với mỗi chức danh lãnh đạo trong hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức Đảng chỉ giới thiệu một đại biểu đại diện cho tổ chức Đảng cùng cấp tham gia ứng cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Đảng viên tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời, phải được cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên đó đồng ý, cụ thể như sau:

+ Đối với đảng viên không giữ chức vụ trong các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, nếu tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thì phải báo cáo và phải được chi bộ, đảng bộ cơ sở (nơi đảng viên đó đang sinh hoạt) đồng ý.

+ Đối với đảng viên đang giữ các chức vụ trong các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của nhà nước hoặc đã nghỉ hưu nếu tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thì phải báo cáo và phải được cấp ủy cấp trên của chi bộ, đảng bộ cơ sở (nơi đảng viên đó đang sinh hoạt) đồng ý; ngoài ra, đối với cán bộ nghỉ hưu còn phải được cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý cán bộ, đảng viên đó trước khi nghỉ hưu đồng ý.

5. Tổ chức thực hiện

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng trực thuộc Tỉnh uỷ căn cứ chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu quy định và có chất lượng.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh
- BCS đảng UBND tỉnh,
- Đảng đoàn MTTQ tỉnh,
- Các Ban xây dựng Đảng tỉnh,
- Các huyện uỷ, thành uỷ, ĐUTT,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh uỷ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Văn Du